

# Tại Sao Việc Cố Gắng để Bước Vào Vương Quốc Thượng Thiên Lại Đáng Để Chúng Ta Nỗ Lực Hết Sức

SÁCH HỌC KINH TÂN ƯỚC DÀNH CHO LỚP GIÁO LÝ

Hãy tưởng tượng rằng một trong những người bạn của em không nghĩ rằng việc cố gắng bước vào vương quốc thượng thiên là xứng đáng với tất cả những gì được đòi hỏi.

Chuẩn bị một câu trả lời ngắn mà em có thể chia sẻ với người bạn của mình để có thể giúp người ấy hiểu rằng vương quốc thượng thiên xứng đáng với bất kỳ nỗ lực nào được đòi hỏi để sống theo phúc âm. Em có thể muốn sử dụng một số nguồn tài liệu sau đây và trả lời những câu hỏi sau để giúp em chuẩn bị câu trả lời của mình:

Anh Cả L. Tom Perry (1922–2015) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:



Tôi tin rằng nếu chúng ta tạo ra trong tâm trí của mình một hình ảnh rõ ràng và chính xác về cuộc sống vĩnh cửu, thì chúng ta sẽ bắt đầu cư xử khác. Chúng ta sẽ không cần phải được thúc đẩy để làm nhiều điều liên quan đến việc kiên trì đến cùng, giống như [việc phục sự], tham dự các buổi họp, đi đền thờ, sống cuộc sống đạo đức, dâng lời cầu nguyện, hoặc đọc thánh thư. Chúng ta sẽ muốn làm tất cả những điều này và còn làm nhiều hơn nữa vì chúng ta nhận thức rằng những điều này sẽ chuẩn bị cho chúng ta đi đến một nơi nào đó mà chúng ta mong mỏi được đến. (L. Tom Perry, "Phúc Âm của Chúa Giê Su Kỵ Tô," *Liahona*, tháng Năm năm 2008, trang 44)

Khải Huyền 7:13–17

Khải Huyền 21:22–27

Mô Si A 2:41

Giáo Lý và Giao Ước 76:51–52, 59–60; 69–70

Giáo Lý và Giao Ước 130:2

Một số câu hỏi sau đây có thể giúp định hướng suy nghĩ của em khi em suy ngẫm câu trả lời của mình:

- Điều gì khiến em hào hứng khi nghĩ về việc sống trong vương quốc thượng thiên?
- Em đã học được điều gì về việc Đáng Cứu Rồi thúc đẩy em noi theo Ngài và cố gắng đạt được vương quốc thượng thiên?
- Em đã có những kinh nghiệm nào với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Kỵ Tô mà làm gia tăng mong muốn được sống với Hai Ngài một lần nữa?
- Làm thế nào mà tình yêu thương của Hai Ngài dành cho em đã giúp em cảm thấy rằng vương quốc thượng thiên là có thể đạt được?